

Trụ sở: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Địa chỉ : Lầu 7, tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel: (08) 38 256 258

Fax: (08) 38 256 269

Website: www.dpm.vn

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 13...1857.D.. Ngày: 29/11/13.

Kính gửi Ban tổ chức của Quỹ học bổng Đạm Phú Mỹ!

Tôi tên là Trần Thị Kim Chi ở huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp. Hiện, tôi đang là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Quản lý Công nghiệp, khoa Công Nghệ, trường Đại học Cần Thơ.

Tôi thật sự rất may mắn và hạnh phúc khi nhận được học bổng cao quý này. Với tôi, đây không chỉ là niềm động lực về vật chất mà còn là niềm an ủi lớn lao về tinh thần để giúp tôi vượt qua được mọi thử thách trong cuộc sống.

Quỹ học bổng Đạm Phú Mỹ được trao vào ngày 27/11/2013 tại thành phố Cần Thơ. Quà thật không sai khi người ta vẫn thường nói “*mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh*”. Hoàn cảnh của mỗi người không ai giống ai cả, khi được biết đến học bổng này cũng là lúc tôi được biết nhiều hơn những số phận, những mảnh đời bất hạnh nhưng lại vô cùng giàu nghị lực trong cuộc sống.

Bản thân tôi cũng vậy. Bố, mẹ đã lớn tuổi mà vẫn phải nai lưng làm ruộng, vất vả chiu từng đồng để có tiền cho bốn chị em tôi ăn học... hiểu được nỗi cơ cực của cha, mẹ già yếu, vất vả và cuộc sống khó khăn của gia đình nên tôi đã luôn cố gắng vươn lên trong học tập, giành được nhiều thành tích và cố gắng trở thành một công dân tốt có ích cho xã hội và gia đình.

Nhưng cuộc đời không ai lấy đi của ai tất cả đúng không ạ! Vì bên cạnh những số phận không may mắn đó luôn có những tấm lòng nhân ái luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên chúng tôi vượt khó, đó chính là Quý công ty. Tuy công việc bận rộn, nhưng

Quý công ty đã quan tâm sâu sắc đến những sinh viên vượt khó học giỏi, đã giành tặng cho sinh viên chúng tôi những món quà vô cùng ý nghĩa và to lớn này.


Tôi rất cảm động và biết ơn Quý công ty rất nhiều! Học bổng này sẽ giúp cho tôi trang trải công việc học tập, giúp tôi tin vào bản thân mình, vào tương lai phía trước của mình hơn. Tôi sẽ luôn cố gắng học tập hết mình, biến nỗi đau thành hành động để không phụ những tấm lòng cao cả mà Quý công ty và Ban tổ chức Quỹ học bổng đã tin tưởng ở sinh viên chúng tôi.

Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý công ty và Ban tổ chức quỹ học bổng Đạm Phú Mỹ đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua. Cuối cùng, cho tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể Quý công ty và Ban tổ chức trong quỹ học bổng giành cho sinh viên nghèo học giỏi lần này. Tôi xin chúc cho quỹ học bổng sẽ ngày càng có nhiều thành công và luôn đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chào thân ái!

Cần Thơ, ngày 27/11/2013



Trần Thị Kim Chi